

Số: /BC-KHCN

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả kiểm tra công vụ Quý I năm 2024

Thực hiện Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Tổ kiểm tra công vụ và phê duyệt Quy chế hoạt động kiểm tra thường xuyên, đột xuất về kỷ luật kỷ cương hành chính tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 12/KH-TKTCV ngày 18/01/2024 của Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh về việc Tổ chức thực hiện các biện pháp về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ năm 2024; Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo kết quả Quý I năm 2024 như sau:

### I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

#### 1. Công tác chỉ đạo

Thông qua các cuộc họp của Sở, đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động của Sở nội dung tại các văn bản: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hoá công vụ; Chỉ thị số 14/CT/TU ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1937-CV/TU ngày 29/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện nghiêm các quy định thời gian làm việc và quy định không uống rượu, bia; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ; Công văn số 656/UBND-GT ngày 23/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v tăng cường chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ; Công văn số 2075/UBND-TH ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước; Quy chế văn hoá công sở.

#### 2. Các văn bản đã ban hành

Ngay sau Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 12/KH-TKTCV ngày 18/01/2024 của Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh về việc Tổ chức thực hiện các biện pháp về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch số 18/KH-KHCN ngày 21/01/2024 về việc kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2024.

#### 3. Kết quả kiểm tra công vụ

Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 15/03/2024, đã tiến hành kiểm tra công vụ

đối với Phòng Quản lý khoa học, Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ và Văn phòng Sở thu được kết quả như sau:

- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
- Số lượt kiểm tra: 10 lượt tại tất cả phòng làm việc của Phòng Quản lý khoa học, Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ và Văn phòng Sở.
- Số lượt vi phạm, lỗi vi phạm: Không
- Các biện pháp xử lý: Không

## **II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

### **1. Những ưu điểm và kết quả đạt được**

Phân công công việc cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ hội họp, thông tin, báo cáo và thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc và chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại cơ quan.

Đề cao kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện giờ giấc làm việc. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan chấp hành và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc theo quy định pháp luật, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Không uống rượu bia trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách. Không có hành vi sử dụng phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia. Khuyến khích việc thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, không hút thuốc lá tại nơi làm việc, tại các địa điểm công cộng. Khuyến khích những người hút thuốc lá tự bỏ thuốc lá và vận động mọi người cùng bỏ thuốc lá.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm khi giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân, doanh nghiệp, đảm bảo giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định, tránh gây phiền hà, sách nhiễu khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian qua, đã có sự chuyển biến rõ rệt về thái độ, tác phong làm việc cũng như hiệu quả công việc ngày một tốt hơn, tình trạng đi muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ làm việc đã giảm đi đáng kể. Từng cán bộ, công chức, viên chức luôn cố gắng nâng cao nhận thức và thực hiện có trách nhiệm, nghiêm túc, đầy đủ các quy định của cơ quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngoài ra, Sở KH&CN đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước và các văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản, nội quy, quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc, đảm bảo thông nhất với các văn bản có liên quan của Trung ương, tỉnh và phù hợp với tình hình của cơ quan.

## 2. Tồn tại, hạn chế

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ. Vẫn còn tình trạng làm việc riêng; còn một số công chức, viên chức hút thuốc lá...

## III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, tạo bước chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành hoạt động; đồng thời đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Tổ chức quán triệt đề cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

3. Tổ chức phê bình, xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, CCVC&NLĐ. Phân công cán bộ hợp lý theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

4. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo khi giải quyết công việc; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kịp thời uốn nắn, xử lý nghiêm những sai phạm trong thi hành công vụ. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

## IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: Không

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Quý I năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ./.

### *Nơi nhận:*

- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Triệu Ngọc Trung**